

Số: /KH-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 5 năm 2024

KẾ HOẠCH **Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2023**

Thực hiện Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về việc Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2023. Ủy ban nhân dân huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tiếp thu, tăng cường thực hiện các giải pháp thiết thực, phát huy những ưu điểm, kết quả đạt được, khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra tại Báo cáo số 975-BC/BCSD; tập trung thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ trong triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Kế hoạch số 35/KH-UBND, ngày 06/02/2024 của UBND tỉnh về việc Khắc phục các hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra trong năm 2023.

Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, nêu cao tinh thần trách nhiệm điều hành của tập thể UBND huyện; đổi mới tác phong, lề lối làm việc góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh và riêng của huyện trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành vượt mục tiêu các chỉ tiêu của giai đoạn 2021-2025 đã đề ra.

2. Yêu cầu

Các cấp, các ngành, các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, phạm vi, lĩnh vực công tác được giao, chủ động tổ chức triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc khắc phục hạn chế, khuyết điểm, bảo đảm thực chất, có hiệu quả. Tăng cường công tác kiểm tra việc tổ chức thực hiện, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời xử lý đúng theo quy định.

II. HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM

1. Hạn chế, khuyết điểm chung của tỉnh

1.1. Hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn gặp nhiều khó khăn, các ngành sản xuất đã dần phục hồi nhưng còn chậm, nhiều doanh nghiệp tiếp tục phải cắt giảm quy mô sản xuất kinh doanh và người lao động. Chuyên dịch cơ cấu kinh tế chưa đạt mục tiêu đề ra. Việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng của doanh nghiệp còn hạn chế; một bộ phận người lao động thiếu và mất việc làm, thu nhập giảm. Thị trường bất động sản trầm lắng, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn chưa đạt dự toán giao (hụt thu thuế xuất nhập khẩu).

1.2. Kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều giữa các địa phương, khoảng cách chênh lệch giữa các xã đạt chuẩn nông thôn mới và các xã khác còn khá lớn; nguồn lực xây dựng nông thôn mới chủ yếu từ ngân sách nhà nước, việc huy động nguồn lực từ các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân còn hạn chế. Số vụ và diện tích cháy rừng tăng so với cùng kỳ.

1.3. Tiến độ công tác giải phóng mặt bằng nhìn chung còn chậm, nhất là các dự án trọng điểm; tiến độ triển khai một số dự án đầu tư, công tác giải ngân vốn đầu tư công chưa đáp ứng được yêu cầu. Việc triển khai một số nội dung thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, giải ngân nguồn vốn sự nghiệp còn nhiều khó khăn, vướng mắc.

1.4. Chất lượng giáo dục và đào tạo ở một số nơi, đặc biệt là những vùng khó khăn chưa được cải thiện nhiều; cơ sở vật chất, hạ tầng giáo dục được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu; đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhất là giáo viên đặc thù còn thiếu cục bộ tại một số địa phương. Công tác quản lý nhà nước về y tế tại một số huyện còn bất cập; còn có tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế, hóa chất sinh phẩm tại một số cơ sở khám chữa bệnh; cả ba tiêu chí về tai nạn giao thông đều tăng so với cùng kỳ.

1.5. Công tác triển khai thực hiện, cụ thể hoá một số cơ chế, chính sách, chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của tỉnh còn hạn chế, chưa kịp thời; một số nghị quyết, đề án, chính sách chậm đi vào cuộc sống.

2. Hạn chế, khuyết điểm đối với huyện Bắc Sơn

2.1. Các doanh nghiệp, hợp tác xã, Hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn huyện có quy mô nhỏ, rất nhỏ; nguồn vốn kinh doanh chủ yếu là đi vay... Mặc dù UBND huyện tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp tiếp cận được vốn vay tín dụng, tiêu thụ hàng hóa, miễn, giảm, giãn một số khoản thuế theo quy định, tạo môi trường đầu tư thông thoáng trong sản xuất kinh doanh; nhưng phương án, kế hoạch sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, HTX thiếu tính khả thi, các doanh nghiệp còn thiếu sự chủ động liên doanh, liên kết với nhau trong sản xuất, tiêu thụ hàng hóa... dẫn đến thu ngân sách đối với Doanh nghiệp khu vực ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện chưa cao.

2.2. Sản xuất nông nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do diễn biến thời tiết phức tạp, giá cả đầu ra một số sản phẩm nông nghiệp có nhiều biến động; giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, ảnh hưởng đến trực tiếp sản xuất kinh doanh. Hơn nữa nguồn ngân sách Nhà nước tập trung đầu tư trên địa bàn huyện còn hạn hẹp, chưa có nguồn lực về vốn để tập trung đầu tư nhằm tạo bước đột phá. Nguồn nhân lực chưa qua đào tạo còn rất lớn, việc nhận thức cũng như áp dụng khoa học kỹ thuật vào phát triển sản xuất, kinh doanh còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới luôn được các Cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể nhân dân từ huyện đến cơ sở quan tâm chỉ đạo sát sao; tuy nhiên còn thiếu thốn nhiều về nguồn lực để nâng cao các tiêu chí, nhân dân còn rất khó khăn trong việc tham gia đóng góp bằng

tiền mặt, nguyên vật liệu để xây dựng nâng cao kết cấu hạ tầng như: đường giao thông, thủy lợi, Nhà văn hóa thôn, sân tập thể thao,... Trình độ dân trí không đồng đều giữa các khu vực, tập quán canh tác, nếp sống sinh hoạt của một số bộ phận nhân dân còn chậm chuyển biến, vẫn còn mang tư tưởng cổ hủ, lạc hậu do đó việc áp dụng các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới chưa đồng bộ trong cùng một địa phương.

2.4. Đối với thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia, mặc dù rất quyết liệt trong chỉ đạo thực hiện, nhưng nguồn vốn sự nghiệp giải ngân chậm, do còn vướng mắc ở một số hướng dẫn, đơn vị được giao chủ đầu tư chưa chủ động, sát sao.... việc huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng còn hạn chế; Thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra, nhưng chủ yếu là thu từ khoản thu sử dụng đất, một số sắc thuế thu còn đạt thấp như thuế khu vực ngoài quốc doanh, lệ phí trước bạ, thu khác ngân sách, ảnh hưởng trực tiếp đến thu cân đối ngân sách trên địa bàn.

2.5. UBND huyện luôn chủ động công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng; quản lý và xây dựng phương án đấu giá các khu đất được giao. Tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện, đã gặp một số khó khăn như: công tác phối hợp giữa đơn vị Chủ đầu tư với Đơn vị thực hiện trích đo thửa đất trong việc bàn giao sản phẩm trích đo phục vụ công tác giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa bàn huyện còn chậm; đơn vị được giao thực hiện việc trích đo thửa đất thực hiện còn nhiều sai sót về tên, địa chỉ, số thửa đất của các hộ gia đình, cá nhân bị ảnh hưởng về đất đai, cây cối hoa màu trong phạm vi thực hiện các công trình dự án, do đó ảnh hưởng đến quá trình thực hiện các thủ tục hồ sơ trình thẩm định phê duyệt theo quy định; mặt khác ý thức chấp hành pháp luật trong lĩnh vực này, nói chung của người dân còn nhiều hạn chế, gây khó khăn cho việc thực hiện chức năng nhiệm vụ được giao.

2.6. Công tác tài nguyên môi trường tuy đã dần được cải thiện nâng cao, có hiệu quả, nhưng tiến độ thực hiện chính lý biến động đất đai đối với các trường hợp hiến, tặng, cho đất phục vụ các công trình phúc lợi trên địa bàn huyện còn chậm; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn gặp nhiều khó khăn; việc xử lý rác thải nông thôn, thị trấn còn nhiều bất cập, hạn chế, dẫn đến một số nơi vẫn còn nhiều rác thải....

2.7. Tiến độ giải tỏa hành lang đường bộ các xã, thị trấn và việc chuyển giao các chợ xã cho các doanh nghiệp, hợp tác xã đưa vào quản lý, khai thác chậm so với kế hoạch đề ra.

2.8. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng trên địa bàn huyện; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; tuy nhiên hoạt động đánh bạc, ghi số lô, số đề, tín dụng đen còn diễn ra ở một số nơi tiềm ẩn mất an ninh trật tự; vẫn còn tình trạng trồng cây chứa chất ma túy trên địa bàn

2.9. Công tác tham mưu của các cơ quan, đơn vị tuy đã có bước đổi mới, nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, có nhiệm vụ được giao chậm về tiến độ, chất lượng hạn chế; công tác phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm túc.

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP KHẮC PHỤC

Ủy ban nhân dân huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp để khắc phục triệt để các hạn chế, khuyết điểm đã chỉ ra của năm 2023, cụ thể như sau:

1. Nhiệm vụ, giải pháp chung

1.1. Nghiêm túc, tập trung thực hiện quyết liệt, có kết quả các chương trình, nghị quyết, quyết định của của tỉnh, huyện về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các chương trình và nhiệm vụ trọng tâm; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể thực hiện nhiệm vụ được giao của năm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời Quy chế làm việc của UBND huyện; phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất cao trong hoạt động. Từng thành viên UBND huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, không ngừng học tập, trau dồi phẩm chất đạo đức, nâng cao trình độ chuyên môn.

1.2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả chủ đề “*Siết chặt kỷ cương, tăng cường trách nhiệm, quyết liệt hành động, sáng tạo bứt phá*”. Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII; các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tập trung tổ chức thực hiện quyết liệt các kế hoạch, chương trình, đề án của UBND tỉnh và Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển toàn diện, đồng bộ các ngành, lĩnh vực giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2024.

2. Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể

2.1. Khuyến khích các thành phần kinh tế phát triển, duy trì tốc độ phát triển các ngành thương mại dịch vụ, phân đầu giá trị sản xuất của ngành cao hơn năm trước; đẩy mạnh và khắc phục phát triển sản xuất đa dạng các ngành nghề kinh doanh để nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách, phục vụ tốt cho sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân. Chủ động, hướng dẫn các tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận với các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cấp huyện, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, thu hút các nhà đầu tư...

2.2. Triển khai hiệu quả Luật Hợp tác xã năm 2023; Cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực

hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hút đầu tư, thực hiện các dự án đầu tư nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2023 - 2030. Triển khai tích cực các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Kế hoạch số 230/KH-UBND ngày 21/11/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TU, ngày 23/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021 - 2025.

2.3. Quyết liệt, đẩy mạnh thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu xây dựng thêm 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới 2024 (xã Tân Thành); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Hưng Vũ); 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu (xã Bắc Quỳnh). Tập trung chỉ đạo thực hiện nâng bình quân tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn huyện đạt từ 15,8 tiêu chí nông thôn mới/01 xã.

2.4. Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư, các Chương trình mục tiêu Quốc gia; huy động nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là kết cấu hạ tầng giao thông, đô thị, cụm công nghiệp; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đặc biệt là các dự án trọng điểm, thường xuyên đôn đốc, kiểm tra các dự án đầu tư, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; Thực hiện các chỉ tiêu về xây dựng đường giao thông nông thôn theo Đề án được phê duyệt; Tiếp tục phát triển, hoàn thiện hạ tầng cung cấp điện; hạ tầng bưu chính, viễn thông và công nghệ thông tin; hạ tầng giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao, khoa học công nghệ.

2.5. Tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với hình thành vùng sản xuất hàng hóa tập trung, xây dựng thương hiệu và quảng bá sản phẩm, đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất. Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP cho các loại rau, cây ăn quả đặc sản. Từng bước thay đổi tư duy, nhận thức trong nhân dân về phát triển sản xuất hàng hóa. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn.

Tập trung phát triển thương mại, du lịch, khai thác có hiệu quả chợ xã, chỉ đạo các doanh nghiệp, hợp tác xã đầu tư, cải tạo, nâng cấp, quản lý, khai thác các chợ nông thôn hiệu quả, đáp ứng nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa của nhân dân. Tăng cường xây dựng mô hình du lịch cộng đồng, các loại hình sản phẩm du lịch khác biệt như du lịch sinh thái, thưởng ngoạn cảnh quan và hòa mình với thiên nhiên, du lịch văn hóa khám phá truyền thống, lối sống của đồng bào các dân tộc Bắc Sơn, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, văn hóa, đảm bảo an ninh, an toàn cho du khách...

2.6. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước; tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo thu ngân sách. Tạo chuyển biến rõ nét về chống thất thu, nợ đọng thuế. Tập trung thực hiện các biện pháp tăng

thu ngân sách; rà soát, xác định các nguồn thu mới, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách nhà nước; thực hiện đồng bộ các giải pháp quản lý, khai thác nguồn lực tài chính từ các nguồn thu, nhất là từ đất đai, tài sản công, các khoản phí, lệ phí,... để bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển.

2.7. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quản lý khai thác khoáng sản. Thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình cá nhân sử dụng đất theo thẩm quyền; thường xuyên theo dõi việc chỉnh lý, đăng ký biến động đất đai thường xuyên, đăng ký giao dịch bảo đảm theo yêu cầu người sử dụng đất. Giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, tranh chấp đất đai mới phát sinh theo thẩm quyền; giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi có công trình, dự án mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tiến độ triển khai, thực hiện công trình, dự án. Tăng cường triển khai có hiệu quả công tác đo đạc, kiểm kê đất đai, công trình vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi phục vụ GPMB đối với các công trình, dự án mới phát sinh trên địa bàn, đảm bảo tiến độ triển khai, thực hiện công trình, dự án.

2.8. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng an ninh. Tiếp tục duy trì thường xuyên khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Thực hiện tốt công tác giáo dục quốc phòng an ninh cho các đối tượng và toàn dân, diễn tập tác chiến phòng thủ xã đúng quy định, đảm bảo an toàn. Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế các loại tội phạm, giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên địa bàn.

2.9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách hành chính, chú trọng nâng cao chất lượng tham mưu của các cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; nâng cao nhận thức, thái độ, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; chủ động, tích cực nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến để giải quyết những vấn đề thực tế đang đòi hỏi; thường xuyên kiểm tra, giám sát, đề cao trách nhiệm giải trình, xử lý nghiêm vi phạm; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, điều hành hoạt động của hệ thống hành chính các cấp; cải thiện chất lượng dịch vụ hành chính công tại các bộ phận một cửa cấp huyện và xã.

Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm, dự luận xã hội quan tâm; thực hiện nghiêm túc các kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra. Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp về phòng chống tham nhũng. Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân; tập trung rà soát, xử lý kịp thời, hiệu quả các khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp, tồn đọng, kéo dài.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ được giao, các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và nghiêm túc tổ chức thực hiện.

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; báo cáo UBND huyện kết quả thực hiện theo quy định.

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Kế hoạch này./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (b/c);
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, ban, ngành;
- UBND các xã, thị trấn.
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Phùng Thị Thanh Nga